

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY**  
**Về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024**

Năm 2023 là năm tổ chức đảng các cấp tiến hành sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI đề ra; kinh tế có bước tăng trưởng khá và phục hồi tốt sau đại dịch Covid-19, đời sống tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, hạ tầng đô thị và nông thôn được triển khai tích cực, đồng bộ, ngày càng hoàn thiện; QP-AN tiếp tục được củng cố vững chắc; nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 mặc dù còn có những khó khăn chỉ phối tác động; song cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; các ban ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở, nòng cốt là cơ quan quân sự đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả, bàn giao đủ 190/190 công dân (tăng 10 công dân so với năm 2022), hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, công tác tuyên truyền, giáo dục về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa có sự đột phá; hình thức, phương pháp chưa đa dạng, đồng bộ; công tác quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ chưa chặt chẽ, gọi sơ tuyển chưa hết các độ tuổi; tỷ lệ thanh niên đi sơ tuyển, khám tuyển có cơ sở còn thấp; việc niêm yết công khai danh sách còn hình thức; việc xử lý công dân chống, trốn ở một số cơ sở chưa kiên quyết; một số cấp ủy chưa lựa chọn đủ 50% số thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia học lớp nhận thức về Đảng do Thị ủy tổ chức.

Năm 2024, dự báo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do những tác động của tình hình thế giới, khu vực và đặc biệt là sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch thông qua các trang mạng Internet với việc sao chép, cắt ghép, đưa những tin bài xấu độc, sai sự thật về các hoạt động của quân đội, công an nhằm bôi nhọ và hạ thấp uy tín, bản chất, hình ảnh quân đội, công an, tạo tâm lý thành kiến, chống đối trong một bộ phận quần chúng Nhân dân gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban, phòng, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

## **1- Ủy ban nhân dân thị xã**

- Chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thị xã thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Giao chỉ tiêu phù hợp với tỷ lệ dân số, công dân trong độ tuổi ở các địa phương, đơn vị; chú trọng tỉ lệ công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt từ 30- 35% trong tổng số chỉ tiêu trên giao. Tổ chức lễ giao, nhận quân trang nghiêm, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm; giao đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt; phân đấu sau giao quân không có loại trả, không có quân nhân đào, bỏ ngũ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã phối hợp chặt chẽ với các ban, phòng, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thị xã chỉ đạo các cơ sở thành lập tổ, đội làm tốt công tác tuyên truyền Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, bằng nhiều hình thức, phương pháp như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, pano, apphic; cổ động trực quan, sinh hoạt đoàn thể, tổ chức giao lưu tân binh với các hình thức tọa đàm, tham quan di tích lịch sử, nhà lưu niệm trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương với giáo dục định hướng nghề nghiệp. Tiếp tục đề cao cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; bảo đảm an toàn trong từng khâu, từng bước của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo hướng bảo đảm công bằng; thống nhất giữa các địa phương, tránh nảy sinh tâm lý so sánh, suy bì trong quần chúng Nhân dân, từng thanh niên và giữa các địa phương, đơn vị.

## **2- Đảng ủy Quân sự thị xã**

Phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 bảo đảm tập trung, thống nhất. Đảng ủy các xã, phường lựa chọn ít nhất 50% số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân đủ điều kiện phát triển đảng, lập danh sách tham gia lớp bồi dưỡng. Có kế hoạch, chính sách thu hút sử dụng lực lượng này sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trở về địa phương.

## **3- Các cơ quan, đơn vị liên quan**

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt quy trình, các bước bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Giao Đảng ủy Quân sự thị xã chủ trì phối hợp với Văn phòng Thị ủy theo dõi, kiểm tra nắm tình hình và tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Ban Thường vụ Thị ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Đảng ủy Quân sự tỉnh (để báo cáo),
- Thường trực HĐND thị xã,
- Ủy ban nhân dân thị xã,
- Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã,
- Các ban, phòng, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thị xã,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các đ/c Thị ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Trần Thị Thanh Thủy**

